

จังหวัดนนทบุรี
นายก อบจ.นนทบุรี
4 S.A. 2564
๕ ม.ค. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๑๕๕
4 S.A. 2564



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เลขที่รับที่: ๐๓/๖๔	วันที่: ๑๗/๑๖/๖๔
เลขที่: ๑๓๖๖๔	วันที่: ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕	วันที่: ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา: ๑๐.๒๕๖	เวลา: ๑๐.๑๖๖	

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธานีเบสร์ นบ ๑๑๐๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทบวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท.) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโทรสารในราชการ กระทบวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๘๓๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสรุปขอสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ / ขอสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทบวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ส่วนราชการ / หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และขอให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดนนทบุรีทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมรายงานผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร ๐-๒๕๕๘๐-๐๗๐๖ ต่อ ๑๔๑๒๒
โทรสาร ต่อ ๑๔๑๕๕, ๑๔๑๖๖

แบบสรุปข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้กำกับดูแลกระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเชื้อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ในขั้นตอนและช่องทางการประสานข้อมูลของทางราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด เพื่อการรายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันอย่างถูกต้อง รวดเร็วแม่นยำ และสามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ที่อาจสร้างความเข้าใจผิด</p> <p>๑.๒ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและรายงานผลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 แต่ละพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว ด้วยการบูรณาการการใช้อุปกรณ์และบุคลากร สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ใกล้เคียง หากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานมีผู้สัมผัสเชื้อเข้ารับการตรวจจำนวนมาก</p> <p>๑.๓ ให้มีการจัดทำข้อมูล Infographic ที่แสดงให้เห็นพลวัตรของการติดเชื้อในระดับพื้นที่ เพื่อประกอบการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนทำความเข้าใจได้ง่าย</p> <p>๑.๔ ให้ประชาสัมพันธ์มาตรการลดผลกระทบจากการยกเลิกการท่องเที่ยว และการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ โดยรวมถึงเรื่องสิทธิที่จะได้รับเมื่อมีการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางด้วยรถประจำทาง รถไฟและอากาศยานและการจองที่พัก ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายระยะเวลาของโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิที่จะได้รับ</p> <p>๑.๕ ให้ประชาสัมพันธ์ จัดทำข้อมูลถามตอบ (Q & A) เพื่อชี้แจงกับประชาชนเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</p> <p>๑.๖ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของภาครัฐ ในภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด - 19</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๒	พิจารณากำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพิ่มเติมอีก ๕ จังหวัด (กทม. นนทบุรี ระยอง ชลบุรี) โดยกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีดุลพินิจเห็นชอบให้มีการยกระดับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้มีการสื่อสารกับประชาชนให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมาตรการป้องกันโรคตามประกาศของจังหวัดและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
๓	ร่วมกันบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถรองรับอัตราการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของประสิทธิผลในการดำเนินการควบคุมโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดต้นแบบ (Mode) การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด - ๑๙ ในแบบกลุ่มจังหวัด อาทิ การติดตามตัวผู้สัมผัสเชื้อที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) กับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการแพร่กระจายโรคด้วย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๔	ให้ปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำ Factory Quarantine Model ในจังหวัดที่มีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ สูง ทั้งนี้ ในพื้นที่ Factory Quarantine Model จะแยกพื้นที่ดำเนินการมาตรการควบคุมโรคให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่สำหรับผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ และพื้นที่สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ส่วนผู้ที่แสดงอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี